

Lc 10,38-42

10:38 Trong khi Thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà.

10:39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.

10:40 Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!"

10:41 Chúa đáp: "Mácta! Mácta ơi! Chị lo lắng và lằng xằng nhiều chuyện quá!"

10:42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi".

VIỆC DỄ BỎ QUA NHẤT

“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi... và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)

Suy niệm: Việc chị Ma-ri-a “ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy” tưởng chừng như chuyện vô tích sự, vậy mà lại được Chúa Giê-su khen là biết chọn phần việc tốt nhất. Tốt nhất vì trên đời này, không gì cao trọng bằng việc ta phải thực hiện ý Chúa thay vì ý mình, sống cho Chúa thay vì cho mình, hướng về Chúa thay vì hướng về cái tôi của mình. Muốn thực hiện ý Chúa, ta phải có những giây phút ở bên Chúa, có mối tương giao thân thiết với Ngài, để lắng nghe, lĩnh hội ý Ngài trước khi hành động. Chúa Giê-su không cho rằng việc hiếu khách của Mác-ta là không cần thiết, nhưng trước hết, phải có tâm tình như Ma-ri-a. Hơn nữa, ta dễ bị cám dỗ bỏ qua việc phải làm để chỉ làm việc mình thích, chỉ làm những việc bề ngoài, để được thiên hạ thấy mà khen tặng. Cám dỗ chạy theo công việc như thế khiến người ta đặt giá trị ưu tiên cho hình thức bên ngoài, tâm hồn dần dần trở nên trống rỗng; hệ quả là người ta sẽ đánh mất nhân cách của chính mình, một thứ tha hoá cần phải tránh.

Mời Bạn: Tựa như chị Ma-ri-a, bạn hãy xác tín mối tương quan với Chúa là cần thiết nhất trong cuộc đời bạn. Xác tín thứ hai là Chúa biết rõ bạn, tỏ tường hơn là chính bạn. Thế nên, bạn hãy sống và làm theo những gì Ngài dạy bảo để mãi được bước đi trong ánh sáng của Ngài, đạt đến cùng đích cuộc đời.

Sống Lời Chúa: Anh/chị lo lắng về nhiều chuyện; nhưng hãy xét xem: chuyện nào đáng để bạn quan tâm nhất hiện nay?

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, xin giúp con phân định các bậc thang giá trị trong cuộc sống làm người và làm con Chúa. Amen.*